

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๒๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภอปลายพระยา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๑๗๒
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนทุกแห่งต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอง ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนต้องมีประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ เรียกว่าเอกสารควบคุม ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ.๑) ใบประกาศนียบัตร (แบบ ปพ.๒) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ ปพ.๓) และส่วนที่ ๒ เรียกว่าเอกสารที่โรงเรียนต้องดำเนินการเอง ได้แก่ แบบแสดงผลการแสดงผลงานอันพึงประสงค์ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ใบรับรองผลการศึกษา ระเบียบสะสม และสมุดบันทึกผลการเรียนรู้นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสับสนในการกรอกข้อมูลตามแบบระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ.๑) กรณีชื่อต้นสังกัดของโรงเรียน ประกอบกับปัจจุบันเอกสารหลักฐานการศึกษา ส่วนที่ ๒ ที่โรงเรียนต้องดำเนินการเองยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนที่ ๒ ขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนได้นำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยเรียก “เอกสารการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แบบ ปถ.” แบ่งออกเป็น ๙ แบบ คือ ใบรับรองผลการเรียน (ปถ.๐๑), แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์และเขียน (ปถ.๐๒), แบบบันทึกการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปถ.๐๓), แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.๐๔), แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.๐๕), แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖), แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.๐๗), ระเบียบสะสม (ปถ.๐๘), แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด (ปถ.๐๙) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th หรือ www.Localpt.net ในการนี้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลชื่อต้นสังกัดตามระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ.๑) โดยให้กรอกชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา (แล้วแต่กรณี) ในช่องชื่อต้นสังกัด

/- ๒. ให้โรงเรียน...

๒. ให้โรงเรียนใช้เอกสารการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ปถ.๐๑ - ๐๙) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมาน นงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
รับ 010713
วันที่ 11-1-2555
เวลา

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ 3551
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๔๓.๒/ว ๑๑๗๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนทุกแห่งต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเอง ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนต้องมีประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ เรียกว่าเอกสารควบคุม ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ. ๑) ใบประกาศนียบัตร (แบบ ปพ. ๒) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ ปพ. ๓) และส่วนที่ ๒ เรียกว่าเอกสารที่โรงเรียนต้องดำเนินการเอง ได้แก่ แบบแสดงผลการแสดงผลงานอันพึงประสงค์ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ใบรับรองผลการศึกษา ระเบียบสะสม และสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสับสนในการกรอกข้อมูลตามแบบระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ. ๑) กรณีชื่อต้นสังกัดของโรงเรียน ประกอบกับปัจจุบันเอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนที่ ๒ ที่โรงเรียนต้องดำเนินการเองยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนที่ ๒ ขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนได้นำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยเรียกว่า “เอกสารการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แบบ ปถ.” แบ่งออกเป็น ๙ แบบ คือ ใบรับรองผลการเรียน (ปถ.๐๑) , แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คติวิเคราะห์และเขียน (ปถ.๐๒) , แบบบันทึกการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปถ.๐๓) , แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.๐๔) , แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.๐๕) , แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖) , แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.๐๗) , ระเบียบสะสม (ปถ.๐๘) , แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด (ปถ.๐๙) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th หรือ www.Localpt.net) ในการนี้จึงขอความร่วมมือจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลชื่อต้นสังกัดตามระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (แบบ ปพ. ๑) โดยให้กรอกชื่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา (แล้วแต่กรณี) ในช่องชื่อต้นสังกัด

/ ๒. ให้โรงเรียน...

๒. ให้โรงเรียนใช้เอกสารการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ปถ. ๐๑-๐๙) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑ ตั๋ว ๑๒๐

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑ ตั๋ว ๑๑๒-๑๑๓

